

**BỘ TƯ PHÁP
BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 36 /CV-PLVNHà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2024

Vv đề nghị đề cử cá nhân sự tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh “Guong sáng Pháp luật” năm 2025

Kính gửi: Lãnh đạo UBND Lai Châu

VĂN PHÒNG UBND TỈNH LAI CHÂU

CỘNG
VĂN
ĐẾN
Số: 5426
Ngày: 17/9/24
Chuyên: việc phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh những gương điển hình trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Ngày HT: 17/9/24

Ngày 09/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 341/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh “**Guong sáng pháp luật**” nhằm tôn vinh những gương điển hình trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Từ đó đến nay, Chương trình đã hai lần được tổ chức. Chương trình bình chọn, tôn vinh lần thứ nhất (năm 2021) và lần thứ hai (năm 2023) đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phạm vi toàn quốc.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành Tư pháp, 40 năm Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên và “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2025, được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tổ chức chương trình tôn vinh “**Guong sáng pháp luật**” lần thứ ba để tiến hành bình chọn và tôn vinh các cá nhân tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng bình chọn là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và công dân có thành tích được các cơ quan Nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp các tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những thành tích đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và có nhiều đóng góp trong tổ chức, thi hành pháp luật.

Với mục đích và ý nghĩa như trên, Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng đề nghị các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương giới thiệu, đề cử 3 đến 5 nhân vật để Ban Tổ chức cử phóng viên viết bài phản ánh, truyền thông trên các ấn phẩm của Báo. Từ các bài viết và phản hồi từ dư luận bạn đọc, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn, lập danh sách để trình Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định các cá nhân được tôn vinh vào dịp “Ngày pháp luật Việt Nam” 09/11/2025./.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan!

(Công văn giới thiệu đề nghị gửi về Tổ Thư ký chương trình, số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, Bà Đình, Hà Nội. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ bà Trịnh Thị Hương Giang - SĐT: 0912268807).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

TỔNG BIÊN TẬP
Vũ Hoài Nam